



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ หน้า A๖ มูลค่าข่าว ๑๘๐,๑๓๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



8 คนบดีแพทย์ จัดรัฐบาลลาออก

ทีมข่าวในประเทศ

ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับขบวนเสื่อกาวัน ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศ เริ่มต้นเดินจากสยามดิสคัฟเวอรี ไปยังสี่แยกอโศก เพื่อคัดค้านรัฐบาล และต้องการให้เกิดการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง โดยมีคุณหมอคนดังอย่าง พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ หมอสูตินรีเวชชื่อดัง ร่วมเดินในขบวนศิษย์เก่าแพทย์รามาริบติ

นอกจากนี้ ยังมีผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อาทิ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ นพ.นิทัศน์ รายนยา ผู้ตรวจราชการ สธ. เข้าร่วมขบวน

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา เล่าให้ฟังถึงความมหัศจรรย์ของขบวนการแพทย์ว่า เริ่มจากเบนเนอร์เฟชบุ๊ก ที่ระบุว่าจะมีการเคลื่อนไหวขบวนโดยให้ใส่เสื้อกาวน์มาด้วย โดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิด แต่เห็นว่ามีอุดมการณ์และแนวคิดตรงกัน จึงเดินทางมาร่วมเดินแสดงพลังครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ ประกาศชัดว่า มารวมตัววันนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไร เพียงแต่ต้องการแสดงออกถึงความถูกต้อง โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีแกนนำเดินนำ และที่มาเพราะกลุ่มเพื่อนชักชวน

เครือข่ายที่แสดงตัวชัดในการเข้าร่วม อาทิ ศิษย์เก่าโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ครบถ้วนทั้ง จุฬาฯ รามาธิบดี ศิริราช ธรรมศาสตร์ มศว ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมแพทย์ชนบท และกลุ่มน้องใหม่อย่าง “ประชาคมสาธารณสุข”

ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชคนหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม เล่าให้ฟังว่า ยังไม่มั่นใจในชัยชนะของมวลมหาประชาชน เพียงแต่เห็นตรงกันว่า เดิมพันครั้งนี้ หากสุเทพแพ้ ขบวนการต่อสู้กับ “ระบอบทักษิณ” ก็จะมีลมทั้งกระบวน

สอดคล้องกันพอดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จาก 8 สถาบัน นำโดย นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกจากรักษาการ เพื่อเปิดทางให้ “รัฐบาลเฉพาะกาล” ทำหน้าที่แทน รวมถึงรณรงค์ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง และคัดค้านการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. เนื่องจากจะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้น

นับตั้งแต่ **นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์** ปลัด สธ. ตัดสินใจแสดงจุดยืนร่วมกับมวลมหาประชาชน ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของ “ชายชุดขาว” ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้เสียงของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของ กปปส.อย่างเป็นทางการ ■